



Bài phát biểu

Của Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, Ông Jesper Moller

Ngày: 1/8/ 2012
Sự kiện: **Phát động Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ 2012 tại Việt Nam**
“Sữa mẹ hôm nay – Sức khỏe ngày mai”
Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11A Lê Hồng Phong, Hà Nội**

Kính thưa Ông Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế,
Ông Nguyễn Duy Khê, Vụ trưởng Vụ SKBMTE, Bộ Y tế,
Ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Pháp chế
Ông Lê Danh Tuyên, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế,
Ông Trương Quốc Hùng, Trợ lý Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Lập pháp, Văn phòng Quốc hội,
Bà Phạm Thi Thanh Hồng, Phó trưởng ban Nữ công, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
Bác sĩ Ornella Lincetto, Trưởng nhóm SKBMTE, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Việt Nam,
Bà Nemat Hajeebhoy, Giám đốc Quốc gia Dự án Nuôi dưỡng và Phát triển A & T,
Các đồng nghiệp đến từ LHQ và các tổ chức Quốc tế,
Đại diện các cơ quan báo đài,

Kính thưa các quý bà quý ông,

Tất cả các bậc cha mẹ đều muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con em mình. Điều này đặc biệt đúng đối với những người mới sinh con hoặc lần đầu làm bố mẹ, những người với bản năng sinh tồn mạnh mẽ bảo vệ và nuôi dưỡng con mình.

Một trong những việc tự nhiên nhất như một phần của việc nuôi con nhỏ là nuôi con bằng sữa mẹ - đó không chỉ là bản năng tức thì của đứa trẻ ngay trong những giây phút đầu tiên được sinh ra đã biết bú mẹ khi cho núm vú vào miệng, mà còn là hành động âu yếm nhất gắn kết đứa trẻ với mẹ. Ngoài ra nó cũng được chứng minh một cách khoa học trong nhiều thập kỷ rằng sữa mẹ là nguồn thức ăn duy nhất mà đứa trẻ cần, đặc biệt trong 6 tháng đầu đời. Tất cả chất dinh dưỡng, chất đạm, vitamin và nước đều có trong sữa mẹ. Sữa mẹ cũng là nguồn dinh dưỡng cực kỳ tốt, bổ sung kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp cho trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi.

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để kỷ niệm Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ lần thứ 12 tại Việt Nam. Trong khi lợi ích to lớn cả về mặt dinh dưỡng và tình cảm mà sữa mẹ và nuôi con bằng sữa mẹ mang lại được phổ biến, văn bản hóa và thúc đẩy thì điểm mấu chốt đảm bảo nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn chính là môi trường tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các bà mẹ, ông bố và cộng đồng.

Luật Nhà nước, chế độ chính sách công sở và hệ thống hỗ trợ xã hội tác động lên những quyết định về nuôi dưỡng sẽ có ảnh hưởng lâu dài và không thể thay đổi được lên tương lai của đứa trẻ. Trách nhiệm chung của chúng ta là đảm bảo để tất cả trẻ em được sinh ra có cùng cơ hội như nhau về nguồn dinh dưỡng khỏe mạnh ngay từ giây phút bình minh của cuộc đời để chúng có cơ hội tốt nhất đón nhận một tương lai khỏe mạnh và hiệu quả.

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng LHQ – UNICEF và Dự án Nuôi dưỡng và Phát triển A & T trong 4 năm qua nhằm tạo ra môi trường pháp lý tích cực để bảo vệ quyền được nuôi con bằng sữa mẹ cho tất cả các bà mẹ.

Quốc hội đã thông qua việc tăng thời gian nghỉ thai sản từ 4 tháng lên 6 tháng đối với lao động nữ ở Việt Nam từ tháng 6 năm 2012 là một bước tiến vô cùng quan trọng trong việc tạo ra môi trường làm việc giúp các bà mẹ không phải thôi cho con bú vì họ phải đi làm sau khi sinh con. Việt Nam hiện nay là nước đứng đầu trong công tác xây dựng luật bảo vệ sự khỏe mạnh hạnh phúc cho trẻ em.

Qua các bằng chứng cho thấy con của các bà mẹ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn khỏe mạnh hơn và như thế sẽ giảm được nguồn tài chính chi tiêu hàng năm cho việc ốm đau của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do thiếu dinh dưỡng. Nếu trẻ nhỏ khỏe mạnh thì sẽ giảm được thời gian phải nghỉ học do bệnh tật thông thường dễ mắc phải như tiêu chảy và viêm phổi.

Có lẽ, James Grant, cựu Giám đốc UNICEF là người đã đưa ra thông điệp hùng hồn nhất về vấn đề này ngay từ đầu những năm 90, ông đã từng nói với các nhà lãnh đạo thế giới rằng: “Tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ không nên nhìn nhận như là lý do để loại trừ phụ nữ ra khỏi lực lượng lao động. Gánh nặng không còn đè lên vai người phụ nữ để phải lựa chọn giữa nuôi con bằng sữa mẹ và công việc. Gánh nặng nằm chính trong xã hội làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi con bằng sữa mẹ và thực sự chăm sóc trẻ”. Chính phủ Việt Nam chắc chắn đang đi theo hướng tích cực này.

Với chính sách tăng thời gian nghỉ thai sản, chúng ta cần phải phối hợp chặt chẽ với các công ty và doanh nghiệp để tạo ra “môi trường làm việc thân thiện với trẻ em” nhằm giúp các bà mẹ tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ thậm chí sau 6 tháng, bằng những bước đơn giản như bố trí phòng vắt sữa tại nơi làm việc, bố trí sân chơi cho trẻ trong trường hợp mẹ mang con đến nơi làm việc, v.v.

Tôi rất vui mừng chào đón sự hiện diện của đại diện TLĐLĐVN ở đây với chúng ta buổi sáng ngày hôm nay, để chúng ta có thể nghe trực tiếp ý kiến của TLĐ về cách thức họ sẽ hỗ trợ nỗ lực nuôi con bằng sữa mẹ cho nữ lao động Việt Nam.

Ngoài ra, một nhân tố nữa, đặc biệt ở Việt Nam, đã có tác động tiêu cực đến tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, tỷ lệ này là 34% năm 1998 và giảm xuống còn 19% năm 2011 chính là sự quảng cáo rầm rộ đến các bậc cha mẹ về các sản phẩm thay thế sữa mẹ của các nhà sản xuất sữa công thức.

Ngày hôm nay trong sự kiện kỷ niệm Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ của năm nay, Việt Nam có nhiều điều đáng chúc mừng. Quốc hội đã thông qua lệnh cấm quảng cáo sản phẩm thay thế sữa mẹ cho trẻ từ 0 đến 24 tháng tuổi vào tháng 6 năm 2012 là một thành công lớn trong việc bảo vệ quyền được bú sữa mẹ cho tất cả trẻ sơ sinh như đã nêu trong Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em. Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em cũng nêu lên nghĩa vụ pháp lý của Nhà nước về tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ và trong Luật sửa đổi Luật Quảng cáo cũng đã nêu, đây chính là bước quan trọng để pháp lệnh này có hiệu lực.

Chính bằng hành động tán thành hai bộ luật mới đây, Chính phủ Việt Nam đã bỏ phiếu tán thành cho sức khỏe trẻ em Việt Nam. Chúng ta hãy tiếp tục chung tay góp sức biến những chính sách này thành hành động và kết quả cụ thể!

Cuối cùng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người tổ chức sự kiện ngày hôm nay, đặc biệt cảm ơn đối tác của chúng tôi: Bộ Y tế, Viện DDQG và Vụ SKBMTE. Xin hãy cùng tôi phát động Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm nay, sự kiện chúng ta có nhiều điều đáng chúc mừng, chúng ta tiếp tục tăng cường, hỗ trợ và bảo vệ quyền trẻ em tiếp cận với nguồn dinh dưỡng phù hợp mà các em đáng được hưởng để đảm bảo một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh và tương lai quốc gia tươi sáng hơn.

Xin cảm ơn!